

คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

ที่ ๓/๒๕๖๘

เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC
ของบริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๙/๘
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกคำสั่งที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากปัจจุบันสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการได้นำเข้า ผลิต
หรือจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นคอมไฟฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา กระเป๋ามาเชื้อโรคอเนกประสงค์
เครื่องดูดกำจัดไรฝุ่นด้วยรังสียูวี หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบบพกพาในรูปแบบต่าง ๆ จำหน่ายให้กับผู้บริโภค
เพื่อใช้ภายในบ้านเรือนหรืออาคารทั่วไป โดยอ้างสรรพคุณฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไรฝุ่น ป้องกัน
เชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งจากข้อมูลที่สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลของโทษของการใช้รังสี UVC ว่าหากมี
การใช้รังสี UVC ในระบบเปิดหรือผู้บริโภคได้สัมผัส/กระทบรังสี UVC โดยตรง อาจเป็นสาเหตุ
ของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและเป็นอันตรายต่อดวงตาทำให้เกิดต้อกระจก ต้อกระจก
หรือจอบประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควรซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และให้ผู้ประกอบการ
ซึ่งประสงค์จะขายหรือผลิต ส่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายสินค้า หรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC
ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์ว่าสินค้าหรืออุปกรณ์
ที่มีรังสี UVC ดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค นั้น

บัดนี้ บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC จำนวน ๕ ประเภท ดังนี้

๑. ประเภทเครื่องกรองน้ำมีระบบทำน้ำแข็ง (สีขาว) ยี่ห้อ COWAY รุ่น CHPI-7520L
๒. ประเภทเครื่องกรองน้ำ (สีขาว) ยี่ห้อ COWAY รุ่น CHP-7320L
๓. ประเภทเครื่องกรองน้ำ (สีขาว) ยี่ห้อ COWAY รุ่น CHP-1201N
๔. ประเภทเครื่องกรองน้ำ (สีฟ้า) ยี่ห้อ COWAY รุ่น CHP-1201N
๕. ประเภทเครื่องกรองน้ำ (สีชมพู) ยี่ห้อ COWAY รุ่น CHP-1201N

ผลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าประเภทดังกล่าว ปรากฏว่า การทดสอบขีดจำกัดอันตราย อันเนื่องมาจากการแผ่รังสีอัลตราไวโอเล็ตจากการเปิดรับแสงที่เกิดจากตาและผิวหนัง ความยาวคลื่นการแผ่รังสี ผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙/๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานกรรมการ ว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดยมติคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ จึงมีคำสั่งให้แก้ไขคำสั่ง คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว โดยให้ยกเลิกการห้ามขายสินค้า หรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๕ ประเภท ได้แก่ (๑) ประเภทเครื่องกรองน้ำมีระบบทำน้ำแข็ง (สีขาว) ยี่ห้อ COWAY รุ่น CHPI-7520L (๒) ประเภท เครื่องกรองน้ำ (สีขาว) ยี่ห้อ COWAY รุ่น CHP-7320L (๓) ประเภทเครื่องกรองน้ำ (สีขาว) ยี่ห้อ COWAY รุ่น CHP-1201N (๔) ประเภทเครื่องกรองน้ำ (สีฟ้า) ยี่ห้อ COWAY รุ่น CHP-1201N และ (๕) ประเภทเครื่องกรองน้ำ (สีชมพู) ยี่ห้อ COWAY รุ่น CHP-1201N ที่ขาย ผลิต สั่ง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ทวี เกศีสำอาง

ประธานกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ